



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ ๒๒๔๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
จำนวน ๑ ชุด  
๒. ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งผู้กำกับกองลูกเสือในโรงเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทั้งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรดังกล่าวไปดำเนินการจัดอบรม พัฒนาให้กับลูกเสือในโรงเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของประเทศในอนาคตต่อไป จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการลูกเสือและผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ ดังนี้

๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
๒. ภาคกลางและภาคตะวันออก มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. ภาคเหนือ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๔. ภาคใต้ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

/ ในการฝึกอบรมดังกล่าว...

ในการฝึกอบรมดังกล่าว ตามโครงการที่ส่งมาด้วย ๑. เพื่อส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรม  
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขอให้เบิกจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิ แยมเกษร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕

อีเมล scout.obec@gmail.com